

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 70 năm thành lập Liên hiệp quốc, 70 năm thành lập Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế, 20 năm thực hiện Công ước lĩnh Hành động Bắc Kinh và 15 năm thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN Women), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đăng cai tổ chức **Diễn đàn Phụ nữ, Hòa bình và Phát triển** tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thợ Nhuộm, Tây Hồ, Hà Nội.

Diễn đàn diễn ra ngày 06/10/2015, là dịp để trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động trong phong trào phụ nữ; tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ các nước vì mục tiêu “Bình đẳng, Phát triển và Hoà bình”, đồng thời giới thiệu thành tựu 30 năm đổi mới của Việt Nam, phong trào phụ nữ và các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam.



Đi diễn đàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đảng chí Nguyễn Thị Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã tới và phát biểu tại Diễn đàn. Tham dự Diễn đàn có bà Pratibha Mehta – Đại sứ phụ nữ viên Tổng thống của Liên Hợp quốc tại Việt Nam; bà Shoko Ishikawa – Trưởng ngành đi diễn đàn UN Women tại Việt Nam; bà Katherine Muller – Trưởng ngành đi diễn đàn UNESCO tại Việt Nam; bà Teresa Amarelle Buoe – Tổng thống ký Liên đoàn phụ nữ Cuba; bà Annie Raja – Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế và 100 đi biếu đi diễn đàn của 10 quốc gia, các đi s quán và các tổ chức v phụ nữ và phát triển trong nước và quốc tế đóng tại Việt Nam và đi diễn đàn lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể TW.



Phát biểu khai mạc, đảng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã khẳng định, vai s quan tâm của Đảng, Nhà nước, s n n l c c g ng c a các tầng lớp phụ nữ, các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong chăm lo, bảo v quy n và ích chính đáng của phụ nữ, v th c a phụ nữ Việt Nam ngày càng đ c nâng cao và ghi nh n. Trong quá trình h i nh p qu c t , Việt Nam là thành viên tích c c trong vi c th c hi n “Công c i liên h p qu c v xóa b m i hình th c phân bi t đi i x v i phụ nữ” (CEDAW), “Công ng lĩnh hành đ ng B c Kinh năm 1995” và cam k t th c hi n các M c tiêu Thiên niên k c a Liên h p qu c có liên quan đ n phụ nữ.



Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thị Nhân Khanh đồng nh, phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước, chiếm nhiều đồng nh cao của tri thức và khoa học, và giữ nhiều vị trí cao trong các cơ quan quyền lực của Việt Nam. Đồng thời, đồng chí cũng nhận thấy, thông qua Việt Nam đã có nhiều chính sách bảo đảm quyền và công hời bình đồng nh giới, khoa đồng nh vị trí, vai trò và quyền của phụ nữ Việt Nam. Diễn đàn chính là nơi trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm quý báu và gợi ý cho sự hợp tác mới trong vñ đồng nh chính sách, trong các hoạt đồng nh hỗ trợ tăng cường sự tham gia bình đồng nh, hiều quả của Phụ nữ trong kiến tạo gìn giữ hòa bình và phát triển đất nước.



Kính và Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Gia đình, Giới và Nghiên cứu Bình đẳng, Phát triển và Hòa bình, Đại học Văn Lang, Hà Nội